

สรุปข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕

วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและผู้ว่าราชการจังหวัด รับทราบและปฏิบัติ ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>๑. แสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่</p>	<p>- ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการ จำนวน ๑๐ ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ดังนี้</p> <p>๑) นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดิน ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๒) นายบุญเชิด คิดเห็น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน</p> <p>๓) นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง</p> <p>๔) นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง</p> <p>๕) นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง</p> <p>๖) นายเชิดศักดิ์ ชูศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี</p> <p>๗) นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๘) นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด</p> <p>๙) นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>๑๐) นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง</p>	
<p>๒. การบริหารงบประมาณ โครงการฟื้นฟู และเยียวยา ผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๔</p>	<p>- ตามที่ปรากฏข่าวการหาผลประโยชน์จาก เงินงบประมาณโครงการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบ อุทกภัย ปี ๒๕๕๔ จำนวน ๑.๒ แสนล้านบาท โดยอ้างว่า จะนำเงินบางส่วนมอบให้กับองค์กรหรือบุคคลต่างๆ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ประสบอุทกภัย อย่าได้เชื่อตามคำกล่าวอ้าง โดยกระทรวงได้มีหนังสือแจ้ง ให้ทุกจังหวัดทราบแล้ว และจะติดตามการใช้จ่ายเงิน งบประมาณดังกล่าวอย่างใกล้ชิด จึงขอให้ใช้ความ ระมัดระวังเป็นพิเศษอย่าให้เกิดการร้องเรียน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย</p>
<p>๓. การเตรียมพื้นที่รับน้ำนอง</p>	<p>- ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่รับน้ำนอง เตรียมการบริหารจัดการพื้นที่รับน้ำนอง โดยเน้นการใช้ ที่ดินสาธารณะ และศึกษาข้อมูลพื้นที่เพื่อเตรียมการ ชดเชยความเสียหายในกรณีเป็นที่ดินของเอกชน ที่สำคัญ คือการชี้แจงทำความเข้าใจให้กับประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบให้รับทราบโดยทั่วกัน</p>	<p>- จังหวัดในพื้นที่ รับน้ำนอง</p>
<p>๔. การเตรียมความพร้อม รับสาธารณภัยต่างๆ</p>	<p>- ขอให้ทุกจังหวัดเตรียมรับสถานการณ์สาธารณภัย ประเภทต่างๆ โดยให้ความสำคัญในเรื่องการบรรเทา ความเสียหายให้ลดน้อยลง และเตรียมแผนเผชิญเหตุ ที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว เน้นการแจ้งเตือนภัย การเตรียมพื้นที่รองรับการอพยพ การเตรียมที่พักพิง ตลอดจนการส่งกำลังช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่เกิดเหตุ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย</p>
<p>๕. การจัดงานฉลอง พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้า</p>	<p>- ขอให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๕ ในชื่องานว่า “งานฉลอง พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ระหว่าง วันที่ ๒๙ พฤษภาคม-๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยให้ความสำคัญในการสร้างความสามัคคีให้เกิดความสุข ทางใจแก่</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	ประชาชนในจังหวัด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่	
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรี</u> <u>ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย</u> <u>(นายชูชาติ หาญสวัสดิ์)</u></p> <p>๑. เงินงบประมาณ เพื่อให้ ความช่วยเหลือ พื้นฟู เสียหายผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p>	<p>- ตามที่รัฐบาลได้อนุมัติเงินงบประมาณโครงการ ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ปี ๒๕๕๔ จำนวน ๑.๒ แสนล้านบาท และได้ โอนจัดสรรให้จังหวัดต่างๆ แล้ว หากจังหวัดใดยังไม่ได้ รับเงินงบประมาณขอให้กระทรวงเร่งดำเนินการด้วย</p> <p>นอกจากนี้ให้ทุกจังหวัดประสานการดำเนินการ กับกรมโยธาธิการและผังเมืองอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่ง ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้แล้วเสร็จภายใน เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมโยธาธิการ และผังเมือง</p>
<p>๒. การป้องกันและแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง</p>	<p>- ให้ทุกจังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยให้เตรียม เครื่องจักร เครื่องมือให้พร้อมใช้งานได้ในทันทีที่ประชาชน แจ้งขอความช่วยเหลือ</p>	<p>- จังหวัดในพื้นที่ ชายแดนภาคใต้</p>
<p>๓. การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด</p>	<p>- ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านบูรณาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด โดยให้ความสำคัญในเรื่องการบำบัดฟื้นฟู และให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแส ผู้ค้า ผู้เสพให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบและให้ดำเนินการ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วย</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมการปกครอง</p>
<p>๔. การส่งเสริมอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>- ให้จังหวัดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ส่งเสริมอาชีพ แก่ประชาชนให้มีรายได้ที่มั่นคง เช่น ส่งเสริมการทำสวน ปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตไบโอดีเซล ทั้งนี้หากเศรษฐกิจดี ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้นจะไม่เกิดปัญหาการชุมนุม เรียกร้องของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่</p>	<p>-จังหวัดในพื้นที่ ชายแดนภาคใต้</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● ข้อราชการของ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายพระนาย สุวรรณรัฐ)</p> <p>๑. แนะนำผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>๑) นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ จังหวัดบุรีรัมย์ รักษาราชการในตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านความมั่นคง</p> <p>๒) นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย รองผู้ว่าราชการ จังหวัดลำพูน รักษาราชการในตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านการปกครอง</p> <p>๓) นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รักษาราชการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย</p> <p>๔) นายนิสิต จันทน์สมวงศ์ รองอธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการในตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความการบริหารงาน จังหวัดแบบบูรณาการ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>
<p>๒. โครงการ “มหาดไทย ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ”</p>	<p>- ในโอกาสที่ปี ๒๕๕๕ เป็นวาระครบรอบครบรอบ ๑๒๐ ปีกระทรวงมหาดไทย และครบรอบ ๑๕๐ ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรง ราชานุภาพ รวมทั้งครบ ๕๐ ปี ที่องค์การ UNESCO ถวายพระเกียรติให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกคนแรก ของประเทศไทย</p> <p>กระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีโครงการ “มหาดไทย ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ” เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นกำลังใจสำหรับคนมหาดไทย ที่อุทิศตนทำงานอย่างมุ่งมั่น เสียสละ จึงขอเชิญชวน ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจทุกจังหวัด และประชาชน ทั่วไปร่วมเสนอชื่อคนมหาดไทยผู้ปฏิบัติงาน ด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความซื่อสัตย์ สุจริต โดยเสนอ ชื่อได้ที่ ตู้ ปณ. ๒๐๐ ปทจ.ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ หรือทาง damrongtham๑๕๐@hotmail.com</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>หรือ www.facebook.com/๑๕๐damrongtham</p> <p>หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศาลากลางจังหวัด และที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ จนถึงสิ้นเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยกระทรวงมหาดไทยจะจัดให้มี พิธีมอบรางวัลในวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์</p> <p>สำหรับรางวัลแบ่งออกเป็น ๘ สาขา ได้แก่</p> <p>๑) รางวัลเกียรติยศ สำหรับคนมหาดไทยที่มี ผลงานโดดเด่น มีคุณูปการต่อสังคมและเป็นที่ยอมรับ จากสังคมอย่างกว้างขวาง จำนวน ๑ รางวัล</p> <p>๒) รางวัลสำหรับ ข้าราชการประจำสังกัด กระทรวงมหาดไทยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ รางวัล</p> <p>๓) รางวัลสำหรับ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัด กระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑ รางวัล</p> <p>๔) รางวัลสำหรับ ลูกจ้าง และพนักงาน ราชการ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑ รางวัล</p> <p>๕) รางวัลสำหรับ ผู้บริหาร และสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ รางวัล</p> <p>๖) รางวัลสำหรับ ข้าราชการ พนักงาน และ ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ รางวัล</p> <p>๗) รางวัลสำหรับผู้ปกครองท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำ ตำบล สารวัตรกำนัน จำนวน ๑ รางวัล</p> <p>๘) รางวัลสำหรับ สมาชิก อส. และ สมาชิก อปพร. จำนวน ๑ รางวัล</p>	

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๓. การจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการดำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่</p>	<p>- เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕</p> <p>เป็นวาระมหามงคลครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงรับพระบรมราชาภิเษก เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความจงรักภักดี ขอให้ทุกจังหวัดจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการดำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ โดยกำหนดให้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้</p> <p>ส่วนกลาง จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานกฤษฎีกา และกระทรวงกลาโหม ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย</p> <p>ส่วนภูมิภาค จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กำหนดให้มีพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (วันฉัตรมงคล) โดยขอให้จังหวัดจัดพิธีการลงนามภายหลังเสร็จสิ้นพิธีการ เนื่องในวันฉัตรมงคลแล้ว สำหรับแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงและรูปแบบพิธีการ กระทรวงได้แจ้งแนวทางการดำเนินการให้จังหวัดทราบแล้ว</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>
<p>๔. พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการอนุรักษ์ การป้องกัน และปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้</p>	<p>- กระทรวงมหาดไทยจะจัดประชุมมอบนโยบาย การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ในวันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทย ได้กราบเรียนเชิญ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน ดังนี้</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>๔.๑ กล่าวมอบนโยบายการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้แก่หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔.๒ พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการอนุรักษ์ การป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้ ระหว่าง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ</p> <p>ในโอกาสนี้ขอเชิญอธิบดีกรมทุกกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอให้ทุกจังหวัดแจ้งผู้บัญชาการมณฑลทหารบก (หากมี) ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทราบ และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน</p>	
<p>๕. เร่งรัดดำเนินการปรับปรุงผังเมืองรวม</p>	<p>- กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ถ่ายโอนภารกิจการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามลำดับแล้วนั้น ขณะนี้การดำเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมยังมีความล่าช้า จึงขอให้จังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมโดยด่วน เพื่อไม่ให้ผังเมืองรวมหมดอายุการใช้บังคับพร้อมทั้งให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตผังเมืองรวม ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น</p>	<p>- กรมโยธาธิการและผังเมือง</p> <p>- สำนักกฎหมาย สป.</p> <p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>เพื่อควบคุมการก่อสร้างอาคารใช้บังคับไปพลางก่อน จนกว่าจะดำเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมแล้วเสร็จและประกาศกฎกระทรวงใช้บังคับต่อไป</p> <p>นอกจากนี้ให้สำนักกฎหมาย สป.มท. และกองนิติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกันหารือเพื่อแก้ไขปัญหาที่จังหวัดจันทบุรีโดยเร็ว ทั้งนี้ขอให้ทุกจังหวัดถือเป็นนโยบายและช่วยกันระดมความคิดเห็น หากมีข้อเสนอแนะที่ดีขอให้แจ้งกระทรวงทราบ</p>	
<p>๖. การขับเคลื่อนโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC” ในระดับจังหวัด</p>	<p>- การขับเคลื่อนโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC ในระดับจังหวัด ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายประชา เตรีตน์) กำกับ ดูแล และอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายจาตุร อภิชาติบุตร) ช่วยดูแลภาพรวมของโครงการ โดยมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นที่ปรึกษาโครงการ</p> <p>ในระดับจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ๑ ท่าน รับผิดชอบโครงการ โดยมีท้องถิ่นจังหวัด ปลัดจังหวัด และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดร่วมขับเคลื่อนโครงการ ทั้งนี้จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการในจังหวัดต่างๆ โดยจะประสานในรายละเอียดต่อไป</p>	<p>- สบจ.สป. - กรมการพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๗. การบันทึกข้อมูลระบบ PMOC Flood ของจังหวัดต่างๆ</p>	<p>- ให้ทุกจังหวัดกำชับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบ PMOC Flood ให้ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ เนื่องจากมีหลายจังหวัดได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วแต่ปรากฏข้อมูลรายงานผ่านระบบ PMOC มีตัวเลขเป็นศูนย์ คือ ไม่มีการเบิกจ่ายเงิน ไม่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงาน</p>	<p>- สบจ.สป. - จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	ขอให้สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด (สบจ.สป.) ประสานการดำเนินงานกับทุกจังหวัดให้เร่งดำเนินการด้วย	
๘. การขอเจาะบ่อบาดาลในจังหวัดต่างๆ	- ตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รายงานว่ามีหลายจังหวัดมีความต้องการขอเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ และขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งว่ามีเครื่องจักรพร้อมให้การสนับสนุน จึงขอให้จังหวัดที่มีความต้องการขุดบ่อบาดาลประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยด่วน	- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - จังหวัดทุกจังหวัด
๙. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคใต้	- กระทรวงมหาดไทยร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคใต้ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับพื้นที่สู่ประชาคมอาเซียน ในวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมกระบี่ รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ขอให้จังหวัดกระบี่ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เตรียมข้อมูลไว้ให้พร้อม	- จังหวัดกระบี่ และกลุ่มจังหวัดภาคใต้

ส่วนนโยบายและแผนรวม สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ , สื่อสาร ๕๐๕๗๗ วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕